

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ (๑๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ (๑๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบทางออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้ กสม. มีอำนาจใกล้เคียง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้ กสม. มีอำนาจใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงาน กสม. และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยมี กสม. ที่ปรึกษาประจำ กสม. ผู้บริหารสำนักงาน กสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายจัดประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว ขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการหารือกับศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตามความเห็นของที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ความคืบหน้าในการจัดตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ โดย กสม.สุชาติ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปดูสถานที่เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมถึงข้อมูลการเตรียมการด้านเจ้าหน้าที่และระบบสารสนเทศ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้กับโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินงานของ กสม. ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ โดยมีแผนการดำเนินโครงการในไตรมาสที่ ๓ - ๔ ของปีงบประมาณ และมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๒,๒๗๙,๗๒๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ให้กับโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินงานของ กสม. ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการดำเนินงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับให้สูญหายและเสียชีวิตของคนไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอสิทธิ์ทางการแพทย์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการดำเนินงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับให้สูญหายและเสียชีวิตของคนไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอสิทธิ์ทางการแพทย์ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) (นายสุรชัย ภูประเสริฐ) เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการประชุมหารือข้อราชการกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) (นายสุรชัย ภูประเสริฐ) เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี กสม.ศยามล รองเลขาธิการ กสม. (นายชนินทร์ เกตุปราษฎ์) และนายจุมพล ชุนอ่อน ผอ.กลุ่มงานติดตามและสารบบสำนวน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นคณะผู้แทน กสม. ในการประชุมหารือดังกล่าว ซึ่งนายสุรชัยแจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือกับ กสม. โดยจะช่วยเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของ กสม. และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอให้ส่งข้อมูลผลดำเนินการของ กสม.เพิ่มเติม เพื่อช่วยเร่งรัดติดตามผลดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. กรณีข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เสนอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ นั้น เนื่องจากรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ฯ ยังไม่ชัดเจนทั้งโครงสร้างการบริหารและการจัดสรรงบประมาณ จึงควรรอผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีว่าจะกำหนดแนวทางอย่างไร

๓. กรณีร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... (เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม) มีบทบัญญัติที่ทับซ้อนกับหน้าที่และอำนาจของ กสม. จึงขอรับไปศึกษารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และหารือร่วมกันอีกครั้ง

๔. กรณีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง กสม. ควรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชุมนุม เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองต่อไป

๕. กรณีการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นในประเด็นการตรวจเชื้อ HIV ก่อนรับราชการตำรวจ และการนำผู้ต้องหามาร่วมแถลงข่าว ขอให้ กสม. จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากการหารือข้างต้นแล้วได้กลับมาพิจารณาร่วมกับ กสม.ศยามล และที่ปรึกษาประจำ กสม.ไพโรจน์ มีความเห็นว่า ควรให้สำนักกฎหมายศึกษาการจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจเชื้อ HIV ก่อนรับราชการตำรวจ และการนำผู้ต้องหามาร่วมแถลงข่าวให้ชัดเจน และให้สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชุมนุมต่อไป